

สาร อสส.

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๑ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักในพระมหารัชมงคลมณเฑียรที่ทรงให้ความสำคัญต่อการสหกรณ์ด้วยการปลูกฝังการสหกรณ์ในเด็ก

การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ รวมทั้งการจดบันทึก จัดทำบัญชี ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนได้อีกด้วย

สำหรับการส่งเสริมงานสหกรณ์ในภาพรวมนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้บริหารและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมซักซ้อมความเข้าใจและติดตามการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการสร้างความเข้มแข็งของสมาชิก การเพิ่มขีดความสามารถ



นักเรียนและเยาวชน ผ่านการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในระบบการศึกษา แก่เด็กนักเรียนในชนบทและถิ่นทุรกันดาร และทรงติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนและโครงการอื่น ๆ ภายใต้อำนาจพระราชดำริอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๔๗๗ โรงเรียน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทางด้านสหกรณ์ที่ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังได้จัดโครงการค่ายเยาวชน ตันกล้าสหกรณ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน โดยปลูกฝังในเรื่อง

ในการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ การพัฒนาการบริหารจัดการและเสริมสร้างธรรมาภิบาล การกำกับและตรวจสอบ เป็นต้น โครงการจัดที่ดินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยในปีนี้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ๘๐ พื้นที่ ๕๕ จังหวัด รวม ๓๑๕,๔๕๒ ไร่ ซึ่งได้กำกับสหกรณ์จังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดที่ดิน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้อำนาจพระราชบัญญัติการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) ซึ่งได้

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ตามโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนสมาชิกระยะขยายผลปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ เพื่อลดต้นทุนการผลิต แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยสนับสนุนเครื่องกลทางการเกษตรให้สหกรณ์บริการแก่สมาชิกใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ในส่วนของโครงการประชารัฐซึ่งเป็นการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน ได้แก่ การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรต้นแบบให้เป็น Smart SME เกษตรแปลงใหญ่ และสินค้าเกษตรสร้างรายได้เร็ว (Cash Crop) โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรด้วยความร่วมมือประชารัฐ ได้แก่ การพัฒนาผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรให้เป็น Smart Manager เน้นในด้านการบริหารการตลาดและการบัญชี การจัดตั้งสถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ และกำหนดหลักสูตร

โดยมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาร่วมกำหนดหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งภายใต้โครงการ “๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร” ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการใน ๔๑ จังหวัด แบ่งเป็น ๑) การส่งเสริมด้านการตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้า จำนวน ๑๗ จังหวัด ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จำนวน ๒๑ จังหวัด ๓) การลดต้นทุนการผลิต จำนวน ๑ จังหวัด และ ๔) การพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน จำนวน ๒ จังหวัด ทั้งนี้ได้เร่งดำเนินการวางแผนการดำเนินงานและประสานหอการค้าจังหวัดในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ซึ่งรูปแบบการทำงานจะมีการปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่ง ทำให้สหกรณ์เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร “๑ จังหวัด ๑ ธนาคารสินค้าเกษตร” เพื่อสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยผลักดันให้เป็นธนาคารสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ให้บริการในรูปแบบสินเชื่อปัจจัยการผลิต สมาชิกสามารถนำผลผลิตมาขายให้กับสหกรณ์หรือแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภค เน้นการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงินสด ซึ่งจะมีการนำไปใช้เป็นต้นแบบของธนาคารสินค้าเกษตรต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเร่งดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์มากที่สุด

วิโรจน์

(นายวิโรจน์ ทรัพย์สงสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมษายน ๒๕๕๙



ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์สงสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำไปปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ โดยเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบริหารการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) การร่วมมือกับหอการค้าไทย เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ๖ มาตราการ โครงการประชารัฐ การจัดที่ดิน คชช.การชำระบัญชี การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองประจำปี ๒๕๕๙ การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนในการผลิต กองทุนพัฒนาเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ยกระดับความเข้มแข็งเกษตรกร ในแผนปี ๒๕๖๐ การแก้ไขปัญหาเรื่องตัวปุ๋ย และการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

